
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี ๑/๒๕๖๕ จังหวัดนาน 

วันอังคารท่ี ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมหมอเมืองนาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน  ระดับอำเภอ ประชุมผาน ZOOM Meeting 

--------------------- 

ประธาน นายแพทยสมฤกษ  จึงสมาน   ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑  

           นายแพทยทศเทพ  บุญทอง    สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี ๑  

 คณะผูนิเทศ จากกรมวิชาการ เขตสุขภาพท่ี ๑ จำนวน ๔๐ คน 

สาระสำคัญ 

-เพื่อติดตามความกาวหนาการปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี ๑ (นำรอง) 

-เพื่อติดตามความกาวหนาตามประเด็นตรวจราชการ ๑๐ เรื่อง 

-ปรับรูปแบบการตรวจราชการ เปนลานนา ๑,๒,๓ (จังหวดัละ ๑ วัน) ซึ่งจะเปนการเช่ือมโยงประสานเปนเครือขาย เปน

รูปธรรมจรงิหรือไม 

-เพื่อคาดหวังวาผูนิเทศ จะชวยวิเคราะหปญหา และหาแนวทางการแกไขรวมกับจังหวัด 

รูปแบบการตรวจราชการฯ รอบท่ี ๑ 

-นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน กลาวตอนรับคณะตรวจราชการฯ 

-นพ.สมฤกษ  จึงสมาน กลาวเปด และมอบนโยบายการดำเนินงาน ดังนี ้

     ๑. เขตสุขภาพท่ี 1 กำหนดตรวจราชการ แบงตามลานนา 1-3 เพื่อใหสอดคลองตามการปฏิรูปเขตสุขภาพ และจะ

มีการสรุปภาพรวมผลการตรวจราชการตามลานนา หลังจากเสร็จส้ินการตรวจราชการและนิเทศงานแตละจังหวัด 

     ๒. คณะผูนิเทศจะมีการสรุปประเด็นสำคัญในท่ีประชุม 1-2 ประเด็น สวนประเด็นท่ีเหลือขอใหสงเปนเอกสารให 

ผูบริหารระดับจังหวัดทราบ ภายใน 1 เดือน 

     ๓. ประเด็นสำคัญท่ีนาสนใจ ท่ีตองการ discuss รายจังหวัด ขอให ผชช.(ว) และรอง ผอ.รพท. ไขวระหวางจังหวัด 

เพื่อ คัดเลือกประเด็นมาพัฒนาตอยอด ดำเนินการตอในภาพของลานนา และเขตสุขภาพท่ี ๑  

     ๔. ในการตรวจราชการ รอบท่ี ๒ คณะผูตรวจราชการฯและผูนิเทศ จะติดตามผลการดำเนินงานในพื้นท่ี และมี

ผลลัพธเกิดข้ึนอยางไรบาง ตามประเด็นท่ีผูรับการนิเทศไดเสนอไวในรอบท่ี ๑  

-นพ.ทศเทพ  บุญทอง   กลาวมอบนโยบายเขตสุขภาพท่ี 1           

     ๑. เขตสุขภาพท่ี 1 แบงเปน 3 ลานนา และในลานนา 2 ประกอบดวย จังหวัดลำปาง/แพร/นาน  

     ๒. ฝากคณะผูนิเทศดูการเช่ือมโยง ในการเปน sub region ท่ีเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนจริงหรือไม มีการ

เช่ือมโยงอยางไร โดยหาจุดเช่ือมโยงท่ีเปนรูปธรรม 
 

- นายแพทยดิเรก  สุดแดน และนายแพทยกนก  พิพัฒนเวช  นำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี ๑ ในภาพรวมของ

จังหวัดนาน ตามประเด็นการตรวจราชการ และการรับมือสถานการณ COVOD – 19 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

-ประเด็น IQ เด็ก การ Implement ไมนาจะไดผลลัพธ IQ เด็ก จังหวัดควรต้ังผลลัพธใหม  

ขอสั่งการ จะมีการติดตามผลลัพธท่ีเกิดข้ึนวามีการเปล่ียนแปลงอยางไร มีผลลัพธใหมท่ีจะเกิดข้ึนหรือไมผลในการตรวจ

ราชการในรอบท่ี 2  

-การจัดบรกิารเทาท่ีจำเปน เชน SKY DOCTOR ขอใหประสานกับ สสจ.แมฮองสอน และพัฒนาศักยภาพบริการในกลุม

โรคท่ีตองการปรึกษาผูเช่ียวชาญ 



-๒- 

-การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเปนภาพเขต ขอใหทีมบอกประโยชนท่ีจะไดจาก

การเช่ือม API /AI CXR จำนวน ๕ ประเด็น เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนไปพรอมกันท้ังเขต ในป ๒๕๖๖ 

-กรมการแพทย ช่ืนชมการนำเสนอท่ีครอบคลุม และเนนความสำคัญในประเด็น 

# Newborn ปญหาคือ post-term การเตรียมความพรอมกอนคลอด ANC คุณภาพ High risk 

# Trauma ดำเนินการไดตาม KPI แตลักษณะภูมิประเทศ มีผลตอการสงตอโดยเฉพาะพื้นท่ีทุรกันดาร หางไกล 

# IMC ใหการดูแลใน รพ.และการดูแลท่ีบาน  

 # Falling ในผูสูงอายุ  ดูครอบคลุมทุกประเด็น เรื่องสภาพแวดลอมของผูปวย การใหความรูโดยทำเปนวีดีโอ

สอนการออกกำลังกาย การปฏิบัติตนเพื่อปองกันไมใหกระดูกหัก/หักซ้ำ 

 # Cancer การคัดกรองและการรักษา ทำไดครอบคลุม 

 # STEMI  จากกรณีการเสียชีวิตของผูปวยในโรงพยาบาลท้ัง 9 ราย และพบวา 7 ใน 9 ราย เกิดจากการ

เดินทางของผูปวยจากพื้นท่ียากลำบากหางไกล ทำใหเขาถึงการรักษาใน รพ.ไดลาชา  

ขอสั่งการ ขอฝากผูนิเทศกรมการแพทย รวบรวมขอมูล เพื่อ วิเคราะหปญหาการเสียชีวิตของท้ัง 9 ราย รวมกับ รพ.

นาน โดยละเอียด เนื่องจาก รพ.นาน มีแพทยเฉพาะทางดาน Cardio ท่ีมีประสบการณ แตมาถึงโรงพยาบาลลาชา เปน

การเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีมีปญหา  
 

-ศูนยสุขภาพจิต  ช่ืนชม จังหวัดนาน สามารถเฝาระวังการฆาตัวตายไดสูง โดยเฝาระวังในระดับอำเภอและตำบลไดดี 

สามารถเปนตนแบบในระดับเขตเขตสุขภาพได 

 # ระบบการดูแลชวยเหลือกลุมเส่ียงตอการฆาตัวตาย การคืนขอมูลตองคืนใหชัด คืนใหลึก เชน สาเหตุ ปจจัย 

เพื่อนำไปสูการแกไขปญหาไดตรงกลุมวัย (วัยเรียน วัยทำงาน วัยสูงอายุ) 

# การวิเคราะหพื้นท่ีเส่ียง  กรณีการดำเนินงานอำเภอนำรอง ตำบลละ 1 แหง สามารถทำไดทุกตำบลหรือไม 

ควรวิเคราะหรายตำบลเชิงลึกดูวาพื้นท่ีเส่ียงใดบางท่ีมีการฆาตัวตายสูง เพื่อการเขาถึงท่ีมากข้ึน 

# เสนอแนะใหมเีพิ่มเติมประเด็นการติดตาม การดูแลสภาพจิตใจของ care giver  

ขอสั่งการ 

-การดำเนินงานตองรวมกับภาคชุมชน ทองถ่ิน มารวมแกไขปญหาดวย กระบวนการท่ีตองเนนคือ การดักจับตองหา

วิธีการดักจับทำใหดี  หากดูจากตัวเลข พยายามฆาตัวตายเทียบกับฆาตัวตายสำเร็จใกลเคียงกัน และคนกลุมนี้ ไมเคย

เขาระบบคัดกรองมากอน พื้นท่ีจังหวัดนาน ใหเนนจุดสำคัญท่ี เรดาร ใหตรงพื้นท่ี และตรงกลุมเปาหมาย 

ตัวอยาง จังหวัดเชียงใหม ไดนำขอมูลมาวิเคราะห พบวา ผูฆาตัวตายสำเร็จ มักจะไมรวมอยูในกลุมผูคัดกรอง 

การดักจับหรือคนหา อาจไมตรงเปา เรดารไมแมนยำ อาจจะตอง mapping พื้นท่ีใหม 

-ควรรวมมือกับภาคีภาคทองถ่ินในการรวมแกปญหาท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากปญหาสวนใหญเกิดจาก สังคม เศรษฐกิจ 
 

-การพัฒนาในเครือขายโซน จังหวัดนาน  

นายแพทยกิติศักด์ิ เกษตรสินสมบัติ  ผอ.รพร.ปว นำเสนอ NODE PUA (โซนเหนือ) มีขอจำกัด คือ การดูแลผูปวย    

สูติกรรม เนื่องจากแพทยปวย ,วิสัญญี มี 2 คน จะไปเรียนป ๒๕๖๖  ๑ คน แตมีแพทยผาตัด ๕ คน อัตรากำลังของ

พยาบาลในหองผาตัด สวนใหญเปนลูกจางรายวัน จึงสงผลในการ refer เขา รพ.นาน มากข้ึน  

 

 



-๓- 

นายแพทยกฤตพงษ  โรจนวิภาต  ผอ.รพ.เวียงสา  นำเสนอ NODE WNGSA (โซนใต) มีขอจำกัดเรื่องอัตรากำลัง ไม

เปดหองผาตัด ORTHO  ,สาขาศัลยกรรม มีขอจำกัดเรื่องการเปดนอกเวลา และไดทุนเรียนของ รพ.นาน จบมาทำงานท่ี 

รพ.นาน มีความพรอมของหองผาตัด ๒ หอง ,สูติกรรม อายุรกรรม รองรับได อัตรากำลังของพยาบาลเหมือน NODE 

PUA   

นพ.สมฤกษ  จึงสมาน  กลาวชมเชยจังหวัดนาน ท่ีจะ re-position พยายามจะจัดใหนิ่ง ท่ีไมมีการเพิ่มเตียง แตมีการ

วางแผนหมุนเวียนในระดับ node  ส่ิงท่ีตองทำตอ คือ เมื่อวางแผนแบงโซนแลว จังหวัดตองสนับสนุนใหพรอมในเรื่อง

บุคลากร เชน  

-แพทย สาขาท่ีขาดแคลน การบริหารจัดการบุคลากรทางดานการแพทย ตองรองรับไดโดยไมสะดุด กรณีมีการยายหรือ

เจ็บปวยเกิดข้ึน 

-ควรมีเกณฑแพทยข้ันต่ำในการจัดบริการ และเขตจะมีการระบุเรื่องการจัดบริการตามกติกา ขอกำหนดจากเขตสุขภาพ

อีกครั้ง โดยใหแพทยสามารถทำงานขามหนวยบริการได เริ่มจากในภาพรวมจังหวัด และเปนภาพรวมลานนา  

- การบริการ telemed consult ใชเกณฑกรมการแพทย เริม่ท่ีจังหวัดแมฮองสอนกอน  หากพัฒนา application 

telemed โดยทีมจังหวัดนานสำเร็จแลว จะนำไปใชท่ีแมฮองสอน และขยายในเขตสุขภาพดวย (ประมาณเดือน 

เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระบบแลวเสร็จ) จะทำใหลดการ refer out ได และมีรายไดภายในจังหวัดมากข้ึน 

นพ.ทศเทพ  บุญทอง  แจงประชาสัมพันธเพิ่มเติม เขตสุขภาพท่ี 1 กำหนดทำ work shop การพัฒนาเขตสุขภาพ    

นำรอง โดยกำหนดจัดข้ึนในชวงเดือน ตนเมษายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารระดับจังหวัด 
 

สรุปขอเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยม คปสอ.ทาวังผา 

-สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก  ใหคนหาสาเหตุท่ีแทจริง หากเกิดการเสียชีวิตในโรงพยาบาลดวยสาเหตุ ปอดอักเสบ 

COPD ไตวาย หากไดรับการรักษาทันเวลา จะไมพบการเสียชีวิต 

ขอสั่งการ   มอบ นพ.กนก พิพัฒนเวช ชวยดูแล กระบวนการรกัษาและสงตอในพื้นท่ีดวย 

-ช่ืนชมผลงานการฉีดวัคซีน COVID-19 ท่ีสามารถดำเนินการไดครอบคลุม 70% 

ขอสั่งการ  นพ.สสจ.ชวยดูการบริหารจัดการ ผลท่ีไดรับ เมื่อเทียบกับ อำเภออื่นๆ วามีความรวมมือท่ีตางกันอยางไร 

ใหแสดงแผน/กระบวนการการขับเคล่ือน ในพื้นท่ี เพื่อเปนตนแบบใหกับอำเภอและจังหวัดอื่นๆตอไป 

 

                           

นางสาวชินารมณ  คำฟองเครือ  สรุป 

นางนฤมล  สวัสดิผล  ตรวจสอบ 

 

 


